

Ngày 1 tháng 10 = kính thánh nữ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU

- ⇒ Các người hãy vui mừng với Giêrusalem và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các người là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui mừng với nó, để các người bú sữa no nê nơi vú an ủi của nó, để các người sung sướng bú đầy sữa vinh quang của nó. Vì chưng Chúa phán thế này: “Ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như con sông và vinh quang chư dân tràn tới như thác lũ, các người sẽ được bú sữa, được ấm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối. Ta sẽ vỗ về các người như người mẹ nâng niu con, và tại Giêrusalem, các người sẽ được an ủi. **Các người sẽ xem thấy, lòng các người sẽ hân hoan, và các người sẽ nảy nở như hoa cỏ, và tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa**”. (Is 66:10-14c)
- ⇒ Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo các con: **nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời**”. (Mt 18:1-4)
- +> “... **Các người sẽ xem thấy, lòng các người sẽ hân hoan, và các người sẽ nảy nở như hoa cỏ, và tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa**”
- +> “... **nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời**”.



== “**HÃY ĐỂ TRẺ NHỎ ĐẾN CÙNG TA,,,**” Các TRẺ NHỎ của Đức Giêsu đã cắp sách đến trường – được 3 tháng nay - với sự dìu dắt hướng dẫn của những người anh, người chị, cùng đồng hành với bạn bè – tất cả đều cũng là NHỮNG TRẺ NHỎ - được Đức Giêsu yêu mến và quý trọng...

Đẹp thay bức tranh diễn tả TÌNH thương yêu, TÌNH Thầy trò, TÌNH anh em chị em, TÌNH NGƯỜI!

=> Bức tranh CÀNG ĐẸP HƠN, càng có giá hơn, nếu được diễn ra KHÔNG chỉ những ngày tại trường học, mà MỌI NƠI MỌI LÚC, trong gia đình, trong xã hội, trong sân chơi... CÁC TRẺ NHỎ của Đức Giêsu sinh sống (tỉnh thức hay ngủ khè...), sinh hoạt (chạy nhảy vui đùa hay yên tĩnh dù chỉ trong giây lát...) vì luôn luôn có

CHÚA GIÊSU NGỰ TRỊ LÒNG TA – LUÔN LUÔN!

Ecce Quam Bonum et Quam Jucundum - Habitare Fratres in Unum
Thật Tốt Lành và Vui Sống Thay - Cảnh Anh Em Chung Sống Thuận Hòa
Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity

